

ข้อคิดจาก 100 ปี Las Vegas'



วารกรณ์
สาบโกเศศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

varakorn@dpu.ac.th

Las Vegas เพิ่งฉลองวันเกิดครบ 100 ปีไปเมื่อ 15 พฤษภาคมนี้ ซึ่งตรงกับยุคที่อาจเรียกได้ว่าการพนันเฟื่องฟูสุดขีดในโลก การพนันในรูปแบบอนกาสีโน และลอตเตอรี่กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างน่าทึ่ง

ใน ค.ศ.1905 Las Vegas เป็นจุดเล็กๆ ในทะเลทรายที่อยู่มุมล่างสุดด้านขวาของรัฐเนวาดา โดยห่างจากพรมแดนของอีกสามรัฐ คือ แคลิฟอร์เนีย อริโซนา และยูทาห์ ไมไกลนัก Las Vegas เป็นภาษาสเปน หมายถึง The Meadows (ทุ่งหญ้า) เป็นจุดที่อินเดียแดงและผู้เดินทางบนเส้นทาง ที่เรียกว่า Old Spanish Trail หยุดพักเติมน้ำจากน้ำพุที่ขึ้นมาจากใต้ดิน

Las Vegas เกิดเป็นเมืองขึ้นมาก็เพราะการสร้างรางรถไฟในเส้นทางเชื่อมต่อ Salt Lake City กับ Los Angeles ต้องการจุดที่พักรถสำหรับแรงงาน

และก็แปลงร่างมาเป็นเมืองแห่งสถานบันเทิงและสถานที่เล่นการพนันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในที่สุด

โลกในยุคของ Liberalization (การเป็นเสรีมากขึ้น) มิใช่เกิดเฉพาะในเรื่องของการค้าการขาย ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันและต่างเพศ ฯลฯ เท่านั้น หากครอบคลุมไปถึงเรื่องของการยอมรับว่าการพนันเป็นความสุขส่วนหนึ่งของชีวิตด้วย

การพนันในรูปแบบกาสีโนและลอตเตอรี่เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเกือบทั่วโลกตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา แต่การเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือ มันกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในเอเชีย สิงคโปร์เพื่ออนุมัติเปิดกาสีโน 2 แห่ง โดยให้เหตุผลว่าเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

การพนันในเอเชียมีมากมายทั้งผิดกฎหมายและไม่ผิดกฎหมาย กาสีโนถูกกฎหมายมีในเนปาล ศรีลังกา มาเลเซีย มาเก๊า และเคยมีมานานในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตาม สะทกสะท้อนกับคำสอนในศาสนา ไม่ว่าจะเป็นคริสต์ พุทธ ฮินดู มุสลิม ดูเหมือนว่าความต้องการหารายได้จากภาษี และจากนักท่องเที่ยวจะบดบังคำสอนของทุกศาสนาเสียสิ้น

บริษัทจัดการกาสีโนจากอเมริกา ออสเตเรีย ต่างพากันผ่นเห็นกำไรจากการดำเนินงานและขายอุปกรณ์ (ไม่ต้องใช้เครื่อง CTX ครับ) เพราะวิธีว่าคนเอเชียชื่นชอบเล่นการพนันเป็นชีวิตจิตใจ เงินนับหมื่นนับแสนล้านบาทจะไหลเข้าสู่มือภาครัฐและเอกชนผู้(บังเอิญ) ได้สัมปทานหรือมีธุรกิจเกี่ยวพัน

เมื่อบ่อนกาสีโนไม่ถูกกฎหมายในไทย นักพนันก็ข้ามพรมแดนไปเล่นในกัมพูชา พม่า เช่นเดียวกับที่คนอินเดียไปเล่นที่ศรีลังกาและเนปาล คนจีนมุ่งสู่ออนกาสีโนและบ่อนมาเก๊า คนสิงคโปร์เมื่อก่อนก็มุ่งสู่มาลาเซีย เพื่อหนีหาความตื่นเต้น ความร่ำรวยและการล่่มจวม

คนจีนผู้หลงใหลการพนันเป็นพิเศษจะอดีต เพราะทางการไม่เปิดกาสีโนถูกกฎหมายแถมในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา ก็ปิดบ่อนกาสีโนข้ามพรมแดนตั้งแต่พม่ายันเกาหลีเหนือ รวม 86 แห่งอีกด้วย ดังนั้น หากรักจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของการพนันก็ต้องแอบเล่นบ่อนผิดกฎหมายซึ่งถูกปิดอยู่เป็นประจำเช่นกัน

ทางการยินยอมให้แทงฟุตบอลผ่านอินเทอร์เน็ต (พนันกันนับพันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี) เล่นวิดีโอเกมพนันผ่านอินเทอร์เน็ต ยอมให้ข้ามไปเล่นที่มาเก๊า มีการคำนวณว่าในแต่ละปีการพนัน คิดเงินไปจากสังคมเงินไม่ต่ำกว่าปีละ 72,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเฉพาะการไปเล่นพนันต่างประเทศ มีตัวเลขจากการสำรวจจว่าร้อยละ 80 ของคนจีนที่เดินทางไปท่องเที่ยวนอกประเทศเล่นการพนัน และตัวเลขนี้แหละที่ทำให้คนหลายประเภทหนึ่งนำสายไหล เนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจีนนอกนอกประเทศปีละ 20 ล้านคน (มาไทย 800,000 คน) มีการคาดคะเนว่าก่อนถึงปี 2010 ตัวเลขนี้อาจขึ้นไปถึง 100 ล้านคน

เพื่อลดแรงกดดันในเรื่องความปรารถนาเล่นการพนัน ค่าอุตสาหกรรมเงินจึงหันมาเปิดลอตเตอรี่หลากหลายประเภท และรางวัลอย่างขนานใหญ่ และมีทางใหม่ที่จะยอมให้มีวิดีโอเกมพนัน แข่งม้า อย่างกว้างขวางขึ้น

ทะหมดที่กล่าวมานี้คือข้อเท็จจริงที่กำลังเกิดขึ้นในเอเชีย แต่การที่ประเทศอื่นเขามีกาสีโนกันมิได้หมายความว่าไทยจำเป็นต้องมีด้วย การที่ไทยจะมีบ่อนกาสีโนถูกกฎหมายหรือไม่นั้นต้องเป็นไปเพราะเหตุผลของตนเอง (คนอินชามี "ก๊ก" กัน ก็มีได้หมายความว่า "ก๊ก" นั้นเป็นสิ่งถูกต้องและเราจำเป็นต้องมีบ้าง)

สื่อต่างประเทศมองว่าอย่างไรเสีย ประเทศไทยก็ต้องมีบ่อนกาสีโนถูกกฎหมายอย่างแน่นอนแต่ว่าเมื่อใดเท่านั้น ใครเป็นคนได้สัมปทาน และภายใต้เงื่อนไขใด (ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจึงรู้มากกว่าคนไทย)

มีผู้กล่าวถึงความเลวร้ายของการพนัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของอินเทอร์เน็ต เชนเมนต์ คอมพิวเตอร์หรือบ่อนกาสีโนตรงๆ กันมามากแล้ว ประเด็นหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ยินบ่อยนักก็คือบ่อนถูกกฎหมายนี่จะเป็นเสมือนเครื่องชักนำฟอกเงินจากคอร์รัปชันให้เป็นเงินดี กล่าวคือเมื่อถูกกล่าวหาว่าร้ายผิดปกติก็น่าสามารถอ้างอิงได้ว่าร้ายมาจากบ่อนนี้และมีใบเสร็จยืนยันอย่างน่าเชื่อถือว่าได้เงินมาจากบ่อน วันนั้นเวลานั้น ใครจะยืนยันได้บ้างว่าการปฏิบัติเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นในบ้านเรา

ในปัจจุบันการฟอกเงินอย่างถูกกฎหมายนั้นก็มิอยู่แล้ว โดยผ่านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ใครอยากรู้ว่ามีวิธีการฟอกเงินหรือไม่ ต้องไปขอข้อมูลผู้ถูกรางวัลเงินสูงนับสิบล้าน

ล้านบาท หรือเหยียบร้อยล้านบาท เห็นชื่อแล้วอาจตกใจ ก็ได้ว่าช่างมีบุญวาสนาวะไรปานนั้น มีตำแหน่งใหญ่โตแล้ว ยังแสนโชคดีถูกสลากรางวัลสูงสุดอีกด้วย(ถ้าท่านหัวไม่ไว เพราะไม่เคยคิดจะทำอะไรบิดเบี้ยว จะบอกให้ว่าแค่เอาเงินที่โกงมาหรือได้มาเพราะมีคนเสนอให้ไปขอซื้อรางวัลจากผู้ถูก แค้นนั้นก็ไม่ต้องอ้างว่ารวยผิดปกติเพราะเมียรวยจากค้าขายที่ดินแล้ว)

คนเอเชียเปิดบ่อนกาสิโนกันโครมๆ โดยไม่รู้ว่ามีผลกระทบต่อพลเมืองในเรื่องความเป็นครอบครัว หนี้ครัวเรือน อาชญากรรม การทุจริตกลืนเมีย การล้มละลายของธุรกิจ ฯลฯ มากน้อยเพียงใดและจะเยียวยาได้อย่างไร เมื่อเร็วๆ นี้รัฐบาลออสเตรเลียได้จัดสรรเงิน 3 ล้านเหรียญออสเตรเลีย เพื่อจัดตั้งสถาบันวิจัยการพนันแห่งชาติ ซึ่งจะหาคำตอบเพื่อบำบัดปัญหาข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่าคิดว่าเมื่อข่าวให้จัดตั้งกาสิโนออกมาจะมีผู้นำทางศีลธรรมออกมาประหารพนักงานแน่นเท่ากับการเข้าศาลหลักทรัพย์ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ หรือจะเข้าอีหรอบเดียวกับบรรดา “คน(เคย) กล้า ผู้อ่อนระทวยแห่งบางกรวย” ในที่สุดก็ไม่รู้ได้